



ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2309445>



ถึงทิวนางเอก "เบลล่า" ปวยโตวิด ยกเลิกงานหมด
คบค.ส่อปรับแผน รองรับ "ไวรัส" ขาลง

จับตาดอก คบค.ชุดใหญ่ จ่อปรับบางมาตรการ อาจมีทั้งปรับพื้นที่ การเข้าประเทศไปจนถึงการรายงานสถานการณ์ ก.สาธารณสุขอ้างทำเผื่อรองรับการลดสถานะโรคโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น แบบใช้หวั่นใหญ่ อธิษฐานความคุ้มครองโรคย่ำสังคมต้องงูพอน ไม่ติดกับดักเหมือนบิกลาย เพราะรู้จักเชื้อไวรัสมากขึ้น คนมีภูมิมากขึ้น รวมถึงยืนยันยังคุมสถานการณ์ได้ แม้ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ล่าสุดยังพุ่งทะลุกว่า 1 หมื่นคน ต่อวันต่อเนื่องเป็นวันที่สาม ขณะเดียวกัน พบเด็กแรกเกิดถึง 9 ปี ยันเด็กวัยเรียนติดเชื้อพุ่งพรวด ทำให้ต้องเร่งฉีดวัคซีนทั้งในเด็กเล็ก-เข็มกระตุ้นในผู้ใหญ่ มั่นใจคุมโอมิครอนได้สูงสุดต้องระดมฉีดวัคซีน-ตรวจเชิงรุก-คุมพื้นที่เสี่ยง และปฏิบัติตามมาตรการต่างๆอย่างเคร่งครัด

ไทยติดเชื้อทะลุหมื่นอีกวัน

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 7 ก.พ.พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ คบค. แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทย ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,470 คน เป็นการติดเชื้อในประเทศ 10,300 คน มาจากเรือนจำ 4 คน เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 166 คน ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 2,507,471 คน หายป่วยเพิ่มขึ้น 8,711 คน ทำให้มียอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 2,392,384 คน อยู่ระหว่างรักษา 92,784 คน อาการหนัก 535 คน ใส่ท่อช่วยหายใจ 102 คน เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 12 คน เป็นชาย 3 คน หญิง 9 คน เป็นผู้เสียชีวิตที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 9 คน มีโรคเรื้อรัง 3 คน ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 22,303 คน ส่วนยอดผู้ได้รับวัคซีนของประเทศไทยเมื่อวันที่ 6 ก.พ. มีการฉีดวัคซีนเพิ่มเติม 216,538 โดส รวมยอดฉีดวัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.64 ทั้งสิ้น 117,094,785 โดส



ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2309445>

พบคลัสเตอร์ตลาดอื้อ

พญ.สมนึกกล่าวว่า สำหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดวันที่ 7 ก.พ. ได้แก่ กทม. 1,391 คน สมุทรปราการ 962 คน ชลบุรี 545 คน นนทบุรี 474 คน ภูเก็ต 436 คน นครปฐม 274 คน ราชบุรี 265 คน นครราชสีมา 263 คน นครศรีธรรมราช 213 คน ขอนแก่น 208 คน ทั้งนี้ พบคลัสเตอร์สถานพยาบาลที่ กทม. ขอนแก่น ปทุมธานี ชลบุรี สมุทรปราการ ลพบุรี สงขลา นนทบุรี ภูเก็ต สระบุรี มหาสารคาม ปัตตานี คลัสเตอร์โรงเรียนและสถานศึกษาพบที่สระแก้ว สุรินทร์ ยโสธร สุพรรณบุรี น่าน ราชบุรี มหาสารคาม ขอนแก่น ปราจีนบุรี อำนาจเจริญ มุกดาหาร คลัสเตอร์โรงงานพบที่ ชลบุรี ลพบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สุรินทร์ อุตรธานี คลัสเตอร์งานประเพณีพบที่ อุบลราชธานี มหาสารคาม สงขลา ร้อยเอ็ด ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ขอนแก่น คลัสเตอร์ตลาดเป็นคลัสเตอร์ที่พบมากที่สุด พบที่ กทม. ชลบุรี อุบลราชธานี ประจวบคีรีขันธ์ ขอนแก่น น่าน หนองบัวลำภู ราชบุรี นครราชสีมา ร้อยเอ็ด ลพบุรี สมุทรสาคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี คลัสเตอร์สถานบันเทิงพบที่ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี ชลบุรี อุตรธานี สงขลา ชุมพรแพร่ น่าน จึงขอความร่วมมือเคร่งครัดมาตรการส่วนบุคคลต่อเนื่อง

มหาสารคามห้ามกินข้าวร่วมกัน

พญ.สมนึกกล่าวว่า มีการคาดการณ์ว่าสถานการณ์ในประเทยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม แต่เป็นไปตามที่คาดการณ์ยังสามารถควบคุมได้ แม้ตัวเลขอยู่ที่หลักหมื่นต้นๆ แต่ถ้าเทียบกับการระบาดในเดือน เม.ย.ปีที่แล้วถือว่าลดลง อัตราค่อนข้างทรงตัว และระบบสาธารณสุขยังรองรับได้ นอกจากนี้ จากการเก็บข้อมูลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบว่า การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มสามขึ้นไป ไม่ว่าจะหือใด สามารถลดความรุนแรงของโรค อาการป่วยหนัก และเสียชีวิตได้ถึงร้อยละ 96 ป้องกันการติดเชื้อจากสายพันธุ์โอไมครอนร้อยละ 68 อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ จ.มหาสารคามได้มีการออกประกาศขอความร่วมมือประชาชนให้งดกินข้าวร่วมกันในการทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งในงานประชุมงานเสวนา พิธีกรรมศาสนา งานบวช งานศพ งานแต่ง และงานบุญต่างๆ รวมถึงสถานที่ทำงาน สถานที่ราชการ คำสั่งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.ที่ผ่านมา ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่จังหวัดต่างๆสามารถนำมาปรับใช้ในการป้องกันการระบาดจากการรับประทานอาหารร่วมกัน

จับตา ศบค.ชุดใหญ่ปรับมาตรการ

เมื่อถามว่า ผู้ปกครองกังวลเรื่องการฉีดวัคซีนในเด็ก พญ.สมนึกกล่าวว่า มีการเร่งรัดนโยบายให้ฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็ก นอกจากอนุมัติให้ฉีดไฟเซอร์ฟาซิสม์ในเด็กเล็ก 5-11 ปี ไฟเซอร์ฟาซิมวังในเด็กอายุ 12-17 ปีขึ้นไป และล่าสุดองค์การอาหารและยา (อย.) ได้อนุมัติวัคซีนซิโนแวคและซิโนฟาร์มสามารถฉีดในเด็กอายุ 6-17 ปี ยืนยันว่าวัคซีนมีความปลอดภัยได้รับมาตรฐาน และให้ผู้ปกครองเลือกวัคซีนได้ตามสมควรใจ แต่ให้พิจารณาตามช่วงอายุของบุตรหลาน ทั้งนี้วันศุกร์ที่ 11 ก.พ. จะมีการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ขอให้ประชาชนรอดติดตามมาตรการที่อาจปรับเปลี่ยน

สหรัฐฯมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด

ส่วนที่กระทรวงสาธารณสุข เวลา 10.30 น.นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข พร้อมด้วยนายไมเคิล ฮิล อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค รับมอบวัสดุวิทยาศาสตร์ จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ภายใต้โครงการ COVID-19 American Rescue Plan Act (ARPA) นายไมเคิล ฮิล กล่าวว่า ขอขอบคุณประเทศไทยที่ให้ความร่วมมือกับนานาชาติ ครั้งที่ไทยพบผู้ติดเชื้อรายแรก ก็ได้ส่งข้อมูลโควิด-19 ให้กับสาธารณะเพื่อการรับมือและเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสมาโดยตลอด รัฐบาลสหรัฐฯได้มอบวัสดุเพื่อตรวจวินิจฉัยโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR และอุปกรณ์ป้องกัน (PPE) รวมมูลค่ากว่า 49.5 ล้านบาท เพื่อลดผลกระทบของโรคระบาด



ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2309445>

วอนคนมาฉีดบูสเตอร์โดส

นายอนุทินให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมถึงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อที่มีจำนวนหลักหมื่นมา 2-3 วัน ว่าโอไมครอนคิดง่าย ความรุนแรงไม่เท่าสายพันธุ์ที่ผ่านมา สิ่งจำเป็นที่สุดคือการรับวัคซีน ส่วนใหญ่ฉีดไปมากแล้ว และตอนนี้เริ่มฉีดบูสเตอร์โดส ขอวิงวอนให้มาฉีดเมื่อถึงเวลา คนส่วนใหญ่ได้รับวัคซีน ทำให้อาการไม่รุนแรง การเสียชีวิตน้อยลง ผู้เสียชีวิตมากกว่าร้อยละ 80 เป็นผู้ไม่ได้รับวัคซีน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเสี่ยง 608 แสดงให้เห็นชัดว่าหนทางทำให้ปลอดภัยคือการรับวัคซีน เราไม่สามารถไปบอกเลิกความหรือบังคับอะไรได้ เพราะตอนนี้เหลือแค่ฉีด บูสเตอร์ วัคซีนที่ฉีดให้ไม่ได้เปิด เพราะฉะนั้นหากเราสามารถให้ความร่วมมือต่อไป อยู่ยารวมกลุ่มกันในคนหมู่มากเกินไป ระบาดระลอกตัวเองตลอดเวลา ก็อาจจะควบคุมสถานการณ์ได้ แต่ยังไม่เห็นแนวโน้มคลายมาตรการเต็มที่ เพราะวันนี้ยังมีการติดเชื้ออยู่ อาจจะมีการปรับรูปแบบการรายงานโดยอิงตามสากลเป็นข้อเท็จจริง เพื่อให้ประชาชนใช้ชีวิต ท่ามกลางสถานการณ์ที่เป็นปกติมากที่สุด

ย้ำคุมสถานการณ์ได้

ด้าน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ประเมินสถานการณ์ขณะนี้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ เทียบอัตราผู้เสียชีวิตเดิมมีสัดส่วนถึงร้อยละ 2.0 ตั้งเป้าหมายลดลงให้ไม่เกินร้อยละ 0.1 ขณะนี้ลดเหลือร้อยละ 0.22 ถือว่าค่อนข้างต่ำ อยู่ในเกณฑ์ตามหลักวิชาการ และยิ่งการฉีดวัคซีนได้เพิ่มมากขึ้น เชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ขณะนี้เพิ่ม 1-2 อยู่ประมาณร้อยละ 80 ส่วนเข็ม 3 หากฉีดได้ร้อยละ 80-90 ของเข็ม 1-2 ก็น่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ดี

ขงปรับสีพื้นที่เพื่อมูฟออน

ขณะที่ นพ.โอภาส การย์กวินวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า มาตรการที่จะเสนอ ศบค.ต้องรอบคอบ ประชุม ยังไม่กำหนด หลักๆคงมีการรายงานสถานการณ์การฉีดวัคซีน การปรับพื้นที่ คนเข้าประเทศ การปรับพื้นที่สีคงต้องรอ ศบค.พิจารณา ทั้งโลกผ่อนคลาย หากเราเข้มขึ้นก็จะดูแปลก ตอนนี้ต้องมูฟออน เรายังไปติดกับดักเหมือนปี 2020 ไม่ได้ ชีวิตต้องดำเนินต่อไป ต้องให้สังคมเข้าใจว่าโควิดเชื้อเปลี่ยน คนมีภูมิมากขึ้น มีวิธีป้องกัน ความรู้เรามีมากขึ้น หากทำแบบเดิมก็ไม่เหมาะสม

เล็งปรับไม่บอกยอดผู้ติดเชื้อ

นพ.โอภาสยังกล่าวถึงการปรับรายงานนั้น คงต้องใช้แบบกลางๆ ปรับให้เข้ากับสถานการณ์ หากเราคิดว่าจะ เป็นโรคทั่วไป โรคประจำถิ่น ที่เรารายงานคือคนที่ไป รพ.และคนเสียชีวิต ไม่ได้รายงานผู้ติดเชื้อทุกคน อย่างเช่นใช้หัตถ์ใหญ่ ไม่ได้ตรวจทุกคน ถ้าตัวเลขคนที่มาอาการหนักไม่ถึงร้อยละ 1 ที่เหลือมีอาการน้อยมาก ตอนนี้เรามีคนไข้นอน รพ.ประมาณ 5 หมื่นคน เป็นปอดอักเสบแค่ 500 คน ใส่ท่อช่วยหายใจ 100 กว่าคนไม่ถึงร้อยละ 1 เหมือนใช้หัตถ์ใหญ่ไปทุกที่ ทั้งนี้เวลาปรับระบบก็ค่อยๆลด ไม่ใช่ทำทันที คาดว่าปลายปี หากไม่มีอาการ คงอยู่กับบ้าน

เด็กวัยเรียนติดเชื้อเพิ่ม

ด้าน นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กล่าวในเวลาต่อมาว่า กทม. และปริมณฑล และจังหวัดนำร่องท่องเที่ยว เป็นจังหวัดที่ยังมีผู้ติดเชื้อสูง ส่วนสถานการณ์รอบสัปดาห์ที่ผ่านมามี วันที่ 30 ม.ค.-5 ก.พ. ผู้ติดเชื้อ 58,943 คน พบร้อยละ 96 เป็นคนไทย ร้อยละ 1 เป็นเมียนมา ร้อยละ 0.3 กัมพูชา และประเทศอื่นอีกร้อยละ 3 กลุ่มอายุตั้งแต่ระลอก ม.ค. อายุแรกเกิด-9 ปี จนถึง 19 ปี ตัวเลขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รอบสัปดาห์ที่ผ่านมามี 0-9 ขวบอยู่ที่ร้อยละ 10.4 จากที่ก่อนหน้านี้อยู่ที่ร้อยละ 1-2 ตัวเลขเพิ่มจากการระบาดในเด็กเล็กโดยเฉพาะวัยเรียน สอดคล้องการระบาดในโรงเรียนหลายแห่งในขณะนี้ แต่ส่วนใหญ่อาการน้อย อาการมากพบได้บ้าง แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 แต่ก็ขอให้รีบไปฉีดวัคซีน ส่วนปัจจัยเสี่ยงการระบาด มาจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อก่อนหน้าจากคนในครอบครัว เพื่อนที่ทำงานร้อยละ 47.3 อีกร้อยละ 48.4 มาจากคลัสเตอร์ไปสถานที่เสี่ยงไม่ว่าจะเป็นโรงงาน โรงเรียน ตลาด ขอให้เสียงรวมกลุ่มคน ป้องกันตัวเองครบวงจรว่า อย่างไรก็ตาม ผู้ติดเชื้อกว่า 62,000 คน มีอาการป่วย-ป่วยเล็กน้อย ร้อยละ 54.86 ไม่มีอาการร้อยละ 45.14



ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2309445>

ประสิทธิผลวัคซีนใช้ได้จริง

ส่วนประสิทธิผลของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการศึกษาาระดับประเทศเดือน ก.ค.-ธ.ค.64 ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโดยการจับวัดขึ้น 2 เข็ม ป้องกันการติดเชื้อได้ร้อยละ 65 ป้องกันป่วยรุนแรง/เสียชีวิตร้อยละ 88 แต่เมื่อรับเข็ม 3 หรือบูสเตอร์โดส พบว่าป้องกันการติดเชื้อพุ่งไปถึงร้อยละ 94 ป้องกันการป่วยรุนแรง/เสียชีวิตร้อยละ 98 นอกจากนี้เมื่อประเมินประสิทธิผลต่อเนื่องทุกเดือน ผู้ได้รับ 2 เข็มเดือน ก.ค.ประสิทธิผลป้องกันติดเชื้อเคยสูงร้อยละ 81 พอถึงเดือน ธ.ค.ลดลงเหลือร้อยละ 50 แต่ป้องกันป่วยรุนแรงและเสียชีวิต เดิม ก.ค.อยู่ที่ร้อยละ 89 แต่พอ ธ.ค.ลดเหลือร้อยละ 79 ถือว่ายังสูงอยู่

ทุกสูตรบูสเตอร์ให้ผลไม่ต่างกัน

นพ.ทวีทรัพย์กล่าวว่าด้วยว่า ส่วนผลการศึกษาประสิทธิผลวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เปรียบเทียบระหว่างเดือน ต.ค.-ธ.ค.เป็นสายพันธุ์เดลตา กับเดือน ม.ค.ที่เป็นโอมิครอน เมื่อดูประสิทธิผลของวัคซีนเข็ม 3 คนที่ได้ซิโนแวค 2 เข็ม กระตุ้นด้วยแอสตราเซนกา การป้องกันติดเชื้ออยู่ที่ร้อยละ 78 กระตุ้นด้วยไฟเซอร์ อยู่ที่ร้อยละ 63 ซิโนฟาร์มกระตุ้นด้วยไฟเซอร์ อยู่ที่ร้อยละ 66 สูตรไขว้กระตุ้นด้วยแอสตราเซนกา อยู่ที่ร้อยละ 68 ส่วนผู้ที่ได้แอสตราเซนกา 2 เข็ม กระตุ้นด้วยไฟเซอร์ อยู่ที่ร้อยละ 62 ทั้ง 5 สูตรไม่แตกต่างกัน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 68 สรุปภาพรวมฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มขึ้นไปมีประสิทธิผลป้องกันป่วยรุนแรง/เสียชีวิตได้สูงมากต่อเนื่อง แต่วัคซีน 2 เข็ม ประสิทธิภาพป้องกันติดเชื้อจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป และไม่เพียงพอที่จะป้องกันต่อการติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอน จำเป็นต้องฉีดเข็ม 3 กระตุ้น จะเพิ่มประสิทธิผลการป้องกันให้สูงขึ้น กระตุ้นด้วยไวรัสเวกเตอร์หรือ mRNA มีผลไม่ต่างกัน ดังนั้นการควบคุมโอมิครอนให้มีประสิทธิผลสูงสุดต้องใช้มาตรการทั้งระดมฉีดวัคซีนเข็ม 3 สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ค้นหาผู้ยังไม่ได้รับมารับการฉีด เผื่อระวังตรวจค้นหาการติดเชื้อที่รวดเร็ว ติดตามกำกับพื้นที่เสี่ยง ร่วมมือในมาตรการต่างๆอย่างเคร่งครัด

เด็กเล็กประสงค์ไฟเซอร์ร้อยละ 61

วันเดียวกัน นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการสำรวจข้อมูลนักเรียนที่ประสงค์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟาส์ติม จิตเด็กอายุ 5-11 ปี จำนวนนักเรียนทั้งหมด 5,254,366 คน ประสงค์ฉีด 3.18 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 61 ไม่ประสงค์ฉีด 2.07 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 39 แยกเป็นรายภาค ดังนี้ ภาคเหนือ จิตร้อยละ 61 ของภาค ภาคอีสาน จิตร้อยละ 59 ของภาค ภาคตะวันออก จิตร้อยละ 62 ของภาค ภาคตะวันตก จิตร้อยละ 57 ของภาค ภาคกลาง จิตร้อยละ 66 ของภาค ภาคใต้ จิตร้อยละ 55 ของภาค ส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะอนุมัติใช้วัคซีนซิโนแวค และวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับอายุ 6 ปีขึ้นไป ศธ.ก็จะสำรวจเด็ก นักเรียนที่ประสงค์อยากจะฉีดวัคซีนชนิดเชื้อตายด้วย

รำให้ระงมวัดเผา “น้องมอส”

ส่วนที่เฝ้าปณสถาน วัดเขากลาย หมู่ที่ 3 ต.ชงมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เวลา 14.00 น. มีการเผาปณกิจศพ ค.ช.นราวิชญ์ หรือน้องมอส วัชศิรินทร์ อายุ 12 ปี นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนวัดธรรมเมตต์ ที่เสียชีวิตหลังจากไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มแรก เมื่อวันที่ 24 ม.ค.ที่ผ่านมา ที่โรงเรียนเนเชียม หน้าว่าการอำเภอทุ่งสง ซึ่งเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนของ รพ.ทุ่งสง แล้วเกิดการแพ้วัคซีนรุนแรง และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 2 ก.พ.ที่ผ่านมา มีคณะครู เพื่อนนักเรียนโรงเรียนเดียวกัน พร้อมด้วยญาติและเพื่อนบ้านมาร่วมในพิธีกว่า 300 คน โดยเฉพาะเพื่อนนักเรียนชาย-หญิง หลังวางดอกไม้จันทน์เรียบร้อยแล้ว ต่างพากันมาเข้าแถวจับกลุ่มร้องไห้ที่หน้าเมรุด้วยความเสียใจที่เพื่อนต้องจากไปอย่างกะทันหัน



ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2309445>

พญาจักรูปลดล็อกสถานบันเทิง

วันเดียวกัน นายกฤษณ์ จิระมงคล ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในฐานะนายกสมาคมผู้ผสมเครื่องดื่มและบริการ (พญา ชลบุรี) เปิดเผยว่า เมื่อปลายเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา ในการประชุมร่วมระหว่างกลุ่มวันวอยซ์พญา ที่เป็นความร่วมมือของผู้ประกอบการธุรกิจในเมืองพญา ร่วม 30 องค์กร กับนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. ที่เมืองพญา เพื่อหาทางออกให้กับกลุ่มธุรกิจบาร์เบียร์และคาราโอเกะ สามารถดำเนินการขออนุญาตในระบบ SHA+ ได้ เนื่องจากในข้อกำหนดประเภทธุรกิจมีเพียง 10 ประเภท ไม่ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจดังกล่าวของเมืองพญา ผู้ว่าการ ททท. ระบุว่าขณะนี้เรื่องเสนอที่ประชุม ศบค. เนื่องจาก ททท. ไม่มีอำนาจพิจารณาที่จะเพิ่มสถานบริการเป็นหัวข้อที่ 11 พร้อมเปิดรองรับให้ผู้ประกอบการบริการท่องเที่ยวทุกรายปรับตัวเข้ามาตรา SHA+ เพื่อสร้างพญาเป็นเมืองสะอาดปลอดภัยโควิด-19 ได้จริง ชาวพญาจึงอยากขอรัฐบาลปลดล็อกเปิดเมืองพญาโดยเร็วเพื่อสามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวอาเซียนที่กำลังเข้ามาในเร็ววันนี้ เชื่อว่าเป็นวิสัยทัศน์การที่เป็นรูปธรรมและดีที่สุดเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

“เบลล่า” เลื่อนงานหลังติดโควิด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากตลอดเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา มีดาราระกาศติดเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด นางเอกคนดัง เบลล่า-ราณี แคมเปน ได้โพสต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวว่า เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ได้เข้าทำงานและภายหลังได้ทราบว่าเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 จึงได้กักตัวและเฝ้าระวังตัวทันที และเดินทางไปทำการตรวจ RT-PCR เพื่อให้ได้ผลที่แน่นอน ผลได้ออกมาวันนี้ (7 ก.พ.65) ว่าพบเชื้อโควิด-19 ผู้จัดการส่วนตัวได้แจ้งผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงตารางการทำงานทั้งหมดของตนจะถูกเลื่อนออกไป จนกว่าจะรักษาหายดี ตนขอขอบคุณทุกกำลังใจและความห่วงใย และขออภัยผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบด้วย



ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/politic/2308797>



**ทูตสหรัฐฯ ชมไทย แจงข้อมูลโควิดตามจริง อนุทิน รับ
สธ. เริ่มกังวลหลังติดเชื่อแตะหมื่น**

“อนุทิน” เผย ทูตสหรัฐฯ ชมไทย สื่อสารโควิด-19 โปร่งใส ช่วยคุมโรคมีประสิทธิภาพ ชี้ ศบค.ยังไม่หารือเรื่องการปลดล็อก 100% อย่างเป็นทางการ รับ สธ. เริ่มกังวลหลังยอดติดเชื่อแตะหลักหมื่น

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระบุว่า ตอนนี้เริ่มมีความกังวล หลังจากที่ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ชยับไปแตะหลักหมื่น แต่ขออย่าว่า สถานการณ์อยู่ในจุดที่กระทรวงสาธารณสุขคาดเดาไว้แล้ว เนื่องจากเชื้อโอมิครอนนั้นติดง่าย แต่ความรุนแรงน้อยกว่าเชื้อตัวอื่นเช่นกัน ยิ่งเมื่อคนไทยได้รับวัคซีน ตัวเลขการป่วยหนัก และเสียชีวิต ก็ยิ่งลดลงไปอีก ยกตัวอย่าง เมื่อเดือนธันวาคม 2564 ประเทศไทย มียอดผู้ติดเชื้อรายวันที่ 3.5 พัน - 4 พันคน แต่อัตราการเสียชีวิต ก็เท่ากับปัจจุบัน ที่มียอดการติดเชื้อวันละ 1 หมื่นคนเศษ โดยกลุ่มผู้เสียชีวิตนั้น ภาพรวมคือ ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนไปจนถึงกลุ่ม 608 (1. กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 2. กลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 7 โรค คือ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน, โรคเบาหวาน และโรคเบาหวาน 3. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป) ทางกระทรวงสาธารณสุข เข้าใจสถานการณ์ และได้พยายามควบคุมการระบาดอย่างเต็มความสามารถ

เมื่อถามว่า หลังจากยอดผู้ป่วยหนัก ลดลงจะมีการคลายล็อกเพิ่มเติมหรือไม่ นายอนุทิน ตอบว่า เท่าที่ทราบที่ประชุม ศบค.ยังไม่หารือเรื่องการปลดล็อก 100% อย่างเป็นทางการ เพราะวันนี้มียอดการติดเชื้ออยู่ เราต้องไม่ประมาท อย่างไรก็ตามประเทศไทย ถือว่าควบคุมโรคได้ดี และมีประสิทธิภาพ ส่วนสำคัญ เพราะเราฉีดวัคซีนได้ถึงเป้า และประชาชนให้ความร่วมมือ ต้องขอขอบคุณประชาชนเป็นอย่างยิ่งที่มาฉีดวัคซีน ซึ่งรัฐจัดหามาให้ ไปจนถึงยกการ์ด ใสหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องชื่นชมคือ การทำหน้าที่ของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข นอกจากนั้น ประเทศยังมีการเตรียมพร้อมเรื่องการรักษา ที่เท่าทันโรค ระบบการกักตัวที่บ้าน ช่วยให้สามารถจัดการกับสถานการณ์ได้ดี

“ผมเพิ่งได้หารือกับท่านทูตสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด ท่านกล่าวว่า สิ่งหนึ่งที่นานาชาติเห็นชัด ในการดำเนินการของไทย คือ เราให้ข้อมูลอย่างโปร่งใส ตรงไป ตรงมา ดังนั้น อย่างกังวลว่าเราจะปิดกั้นข้อมูล เพราะเราคิดว่าคงหวังจะให้ประชาชนช่วยกันรัฐ ป้องกัน จัดการโรคระบาดเช่นกัน เราจึงเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อให้สังคม เกิดการตระหนักรู้ เข้าใจ รู้ทันเหตุการณ์ สำหรับเรื่องวัคซีน เราจัดหามาทันที ตามแผนที่วางไว้ ที่ต้องหามาก เพราะมีทั้งเข็ม 1 เข็ม 2 เข็มบูสเตอร์ การให้บริการเราคำนึงถึงประสิทธิภาพ และความปลอดภัย จะไม่มีเรื่องของวัคซีนด้วยประสิทธิภาพ เพราะค้างสต็อกแน่นอน”



ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2309506>



ให้บริการต่อเนื่อง

ประชาชนยังคงเดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีน สถานีกลางบางซื่อ กทม. อย่างต่อเนื่อง มีทั้งเข็ม 1 เข็ม 2 และเข็มกระตุ้นเข็ม 3 และ 4 ที่ต้องลงทะเบียนมาล่วงหน้าผ่าน 4 เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ.

เดลินิวส์

ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.dailynews.co.th/news/742791/>

ยังเกินหมื่น! โควิดติดเชื้อ 10,398 ราย หายป่วย 8,922 ราย เสียชีวิต 17

ยอด 'โควิด-19' วันนี้ พบเสียชีวิตเพิ่มอีก 17 ราย ขณะกักพบผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มอีก 10,398 ราย กำลังรักษา 94,243 ราย

8 กุมภาพันธ์ 2565 7:45 น. การเมือง, รวมข่าวโควิด-19



สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 8 ก.พ. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 10,398 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 10,196 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 202 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 294,434 ราย หายป่วยกลับบ้าน 8,922 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 232,812 ราย กำลังรักษา 94,243 ราย

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,517,869 ราย หายป่วยแล้ว 2,401,306 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 17 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 22,320 ราย

เดลินิวส์

ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.dailynews.co.th/news/742803/>

อย่าประมาทโอไมครอน! อิสราเอล-เดนมาร์ก ระบบสุขภาพดีเยี่ยมยังตายเพิ่ม

นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา เตือน อย่าประมาทโอไมครอน ชี้ "อิสราเอล-เดนมาร์ก" วัคซีนเข็มถึงประเทศ แคนเข็มกระตุ้น ระบบสุขภาพดี ไม่ประมาท แต่อัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น

8 กุมภาพันธ์ 2565 8:29 น. ทำไทย-ทอม, รวมข่าวโควิด-19



เมื่อวันที่ 8 ก.พ. นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์รูปภาพกราฟ พร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha ระบุว่า “อย่าประมาทโอไมครอน อิสราเอลและเดนมาร์กที่ฉีดวัคซีนทั้งประเทศ รวมทั้งเข็มกระตุ้นยังคงมีอัตราเสียชีวิตเพิ่มขึ้น (และระบบสุขภาพของเดนมาร์กดีเยี่ยม คนในประเทศสุขภาพดี ไม่ได้ประมาทมาก)

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.naewna.com/local/633987>



โควิดไทยติดเชื้อเพิ่ม 10,398 ราย หายป่วยกลับบ้าน 8,922 ราย

วันอังคาร ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565, 07.44 น.

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 รวม 10,398 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากในประเทศ 10,196 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 202 ราย ผู้ป่วยสะสม 294,434 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 8,922 ราย หายป่วยสะสม 232,812 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 94,243 ราย เสียชีวิต 17 ราย

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
ข่าวหน้า

ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.naewna.com/local/633987>





หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : https://www.matichon.co.th/foreign/news_3172689

WHO เผยโควิดทำบริการ สธ. ชะงัก ในประเทศกว่า 90% ทั่วโลก

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 - 08:17 น.



WHO เผยโควิดทำบริการ สธ. ชะงัก ในประเทศกว่า 90% ทั่วโลก

องค์การอนามัยโลกเผยแพร่ผลสำรวจเกี่ยวกับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งสรุปว่า ทำให้เกิดการชะงักงันในการให้บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน อาทิ โครงการฉีดวัคซีนและการรักษาโรคเอดส์ถึง 92% จาก 129 ประเทศทั่วโลก

การสำรวจดังกล่าวมีขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 โดยเปรียบเทียบกับการสำรวจครั้งก่อน ซึ่งจัดขึ้นในต้นปี 2564 ก่อนที่องค์การอนามัยโลกจะสรุปว่า การให้บริการด้านสาธารณสุขต่างๆ ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง โดยมีการปรับปรุงเพียงเล็กน้อยหรือไม่เลย

อนามัยโลกระบุว่า ผลสำรวจครั้งนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญที่จะต้องมีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะจัดการกับความท้าทายของระบบสาธารณสุขที่มีความสำคัญยิ่ง ที่ให้บริการ และลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

ผลสำรวจชี้ว่า การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งรวมถึงการให้บริการของรพพยาบาลและการดูแลคนไข้ในหอผู้ป่วยหนักแฉ่งถึง 36% ในประเทศที่มีรายงานวาระบบสาธารณสุขประสบปัญหาชะงักงัน เมื่อเทียบกับต้นปี 2564 ที่ 29% และ 21% จากการสำรวจครั้งแรกในปี 2563

ในประเทศที่มีการสำรวจทั้งหมด การผ่าตัดทางเลือก อาทิ การเปลี่ยนสะโพกและข้อเท้าประสบปัญหาที่ 59% ขณะที่การดูแลฟื้นฟูและการดูแลแบบประคับประคองที่มุ่งเน้นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวก็เกิดช่องว่างขึ้นถึงครึ่งหนึ่ง

องค์การอนามัยโลกระบุว่า ขนาดของปัญหาทำให้เกิดภาวะชะงักงันขึ้นกับระบบสาธารณสุขที่มีปัญหาอยู่ก่อนแล้ว รวมถึงทำให้เกิดการลดลงของความต้องการในการให้การดูแลด้านสาธารณสุข แต่ไม่มีการให้รายละเอียดใดๆ เพิ่มเติม

ทั้งนี้การสำรวจครั้งล่าสุดดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์โอมิครอน ที่ส่งผลให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในหลายประเทศเมื่อปลายปีที่ผ่านมานี้ ทำให้โรงพยาบาลต้องรับมือกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว



ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.hfocus.org/content/2022/02/24397>

ช่วงเวลาศึกษา (Variant)	ม.ค.-ธ.ค. 64 (Delta)		ม.ค. 65 (Omicron)	
	ป้องกันการติดเชื้อ	ป้องกันการเสียชีวิต	ป้องกันการติดเชื้อ	ป้องกันการเสียชีวิต
2 Doses	71%	97%	ไม่ป้องกันเชื้อ	89%
ZV-AZ	78%	98%	63%	96%
ZV-PP	66%	98%	68%	96%
ZP-PP	66%	98%	68%	96%
SV-AZ-AZ	68%	98%	68%	96%
SAZ-PP	62%	98%	68%	96%

ประสิทธิผลวัคซีนเข็ม 3 รายเดือน

เปิดประสิทธิผลวัคซีนโควิดเข็ม 3 เดือน ม.ค.65 ป้องกันโอมิครอน 68% ป้องกันตาย 96%

Mon, 2022-02-07 18:29 – hfocus team

Print this page

สธ. เปิดประสิทธิผลวัคซีนโควิดใน "กลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง" ใช้จริงระดับประเทศรายเดือน ก.ค.-ธ.ค. 64 ภาพรวมฉีด 2 เข็ม ป้องกันติดเชื้อ 65% ป้องกันป่วยรุนแรง/ตาย 88% ส่วน 3 เข็มป้องกันติดเชื้อสูงถึง 94% ป้องกันป่วยหนัก/ตายสูงถึง 98% ขณะที่ผลศึกษาเชิงใหม่เดือน ม.ค.เฉลี่ย 5 สูตรฉีดบูสเตอร์ป้องกันโอมิครอนเฉลี่ย 62-78% ป้องกันเสียชีวิต 96%

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2565 นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค(คร.) แถลงข่าวประสิทธิผลวัคซีนป้องกันโควิด19 ว่า ข้อมูลประสิทธิผลวัคซีนโควิด 19 จากการใช้จริงของประเทศไทย โดยข้อมูลชุดแรกศึกษาผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ซึ่งเป็นข้อมูลในช่วงเดือน ก.ค.- ธ.ค.2564 เป็นช่วงที่ไทยเจอการระบาดสายพันธุ์เดลตา และปลายธ.ค. เจอโอมิครอนบ้าง

สำหรับประสิทธิผลการป้องกันวัคซีนจะเริ่มศึกษาคนที่ได้รับวัคซีน 2 เข็ม มีประสิทธิผลการป้องกันการติดเชื้อเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ติดเชื้ออยู่ที่ 65% ส่วนการป้องกันป่วยรุนแรง/เสียชีวิต สูงขึ้น 88% ส่วนคนที่ได้รับวัคซีน 3 เข็ม พบว่าเพิ่มประสิทธิผลสูงขึ้น โดยตัวเลขเมื่อเทียบกับแล้วสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ถึง 94% ส่วนป้องกันป่วยรุนแรงเสียชีวิตเพิ่มสูงถึง 98%

อย่างไรก็ตาม การประเมินประสิทธิผลวัคซีนได้ทำต่อเนื่องรายเดือนตั้งแต่เดือน ก.ค. ไปจนถึงธ.ค.2564 โดยพบว่า ผู้ได้รับวัคซีน 2 เข็ม ประสิทธิภาพในช่วงเดือน ก.ค. ประสิทธิภาพเคยสูงถึง 81% แต่เมื่อเวลาผ่านไปลดลงจนถึง ธ.ค. ประสิทธิภาพป้องกันการติดเชื้อลดเหลือ 50% แต่คนที่ฉีด 2 เข็ม ในแง่การป้องกันป่วยรุนแรงเสียชีวิตลดลงไม่มาก จาก 89% ในเดือน ก.ค. และเหลือ 79% ในเดือน ธ.ค. แสดงว่าฉีด 2 เข็มป้องกันการติดเชื้อในช่วงแรกแล้วจะลดลง แต่ยังป้องกันการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้

ทั้งนี้ ข้อดีของการฉีดเข็ม 3 พบว่าคนที่ได้ฉีดบูสเตอร์เข็ม 3 การป้องกันการติดเชื้อยังสูงต่อเนื่องเกือบ 90% จาก 82% ในเดือน ก.ค. เพิ่มขึ้น 90% ในเดือน ธ.ค. ส่วนการป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงจาก 94% เพิ่มขึ้น 96%

เมื่อเทียบประสิทธิผลวัคซีนช่วงการระบาดเชื้อสายพันธุ์เดลต้า ช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค.2564 กับสายพันธุ์โอมิครอน ช่วงเดือน ม.ค.2565 จากข้อมูล จ.เชียงใหม่ การฉีด 2 เข็ม ช่วงเดลตาระบาด ป้องกันการติดเชื้อได้ 71% ป้องกันเสียชีวิตถึง 97% ช่วงโอมิครอนระบาด ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ แต่ป้องกันการเสียชีวิตได้ 89%

แต่สำหรับผู้ได้รับวัคซีน 3 เข็ม ช่วงการระบาดเดลต้า ป้องกันการติดเชื้อได้ 93% ป้องกันการเสียชีวิตได้ 99% แต่ช่วงระบาดของโอมิครอน แต่สูตรป้องกันการติดเชื้อได้ แต่ไม่เท่ากัน โดยสูตรซีโนแวก 2 เข็มตามด้วยแอสตราเซนกา ป้องกันการติดเชื้อโอมิครอนได้ 78% สูตรซีโนแวก 2 เข็มตามด้วยไฟเซอร์ป้องกันได้ 63% สูตรซีโนฟาร์ม 2 เข็มตามด้วยไฟเซอร์ ป้องกันได้ 66% สูตรไซซิโนแวก 1 เข็ม ตามด้วยแอสตรา 2 เข็ม ป้องกันได้ 68% สูตรแอสตรา 2 เข็ม ตามด้วยไฟเซอร์ ป้องกันได้ 62%



ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.hfocus.org/content/2022/02/24397>

"เมื่อเฉลี่ยทั้ง 5 สูตร สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ 68% แต่เข็ม 3 ทุกสูตรสามารถป้องกันการเสียชีวิตจากโอมิครอนได้ 96% โดยการกระตุ้นด้วยวัคซีนเวกเตอร์ไวรัส (Viral vector) หรือ mRNA มีผลไม่ต่างกัน สรุปคือ วัคซีนที่ใช้ในประเทศไทยช่วงปีที่ผ่านมามีช่วยป้องกันการติดเชื้อ ป้องกันการป่วยรุนแรงได้ค่อนข้างดีมาก แต่ฉีดเพียง 2 เข็มแม้ป้องกันป่วยและเสียชีวิตได้แต่ป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนไม่ได้ จำเป็นต้องฉีดกระตุ้นเข็ม 3" นพ.ทวีทรัพย์ กล่าว

***ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับผลเบื้องต้นประสิทธิผลของวัคซีนป้องกันโควิดใช้จริงในระดับประเทศ ศึกษาในกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง รายเดือน 6 เดือน(ก.ค.-ธ.ค.64) แบ่งเป็นผู้ได้รับวัคซีน 2 โดส และ 3 โดส ดังนี้

***เดือน ก.ค. 2564**

-ฉีดวัคซีน 2 โดส ประสิทธิภาพป้องกันการติดเชื้อ 81% ป้องกันป่วยรุนแรง/ตาย 89%
-ฉีดวัคซีน 3 โดส ประสิทธิภาพป้องกันการติดเชื้อ 82%

***เดือน ส.ค.2564**

-ฉีดวัคซีน 2 โดส ประสิทธิภาพป้องกันการติดเชื้อ 69% ป้องกันป่วยรุนแรง/ตาย 89%
-ฉีดวัคซีน 3 โดส ประสิทธิภาพป้องกันการติดเชื้อ 97% ป้องกันป่วยรุนแรง/ตาย 94%

***เดือน ก.ย.2564**

-ฉีดวัคซีน 2 โดส ประสิทธิภาพป้องกันการติดเชื้อ 64% ป้องกันป่วยรุนแรง/ตาย 88%
-ฉีดวัคซีน 3 โดส ประสิทธิภาพป้องกันการติดเชื้อ 95% ป้องกันป่วยรุนแรง/ตาย 98%

***เดือน ต.ค.2564**

-ฉีดวัคซีน 2 โดส ประสิทธิภาพป้องกันการติดเชื้อ 59% ป้องกันป่วยรุนแรง/ตาย 89%
-ฉีดวัคซีน 3 โดส ประสิทธิภาพป้องกันการติดเชื้อ 92% ป้องกันป่วยรุนแรง/ตาย 99%

***เดือน พ.ย.2564**

-ฉีดวัคซีน 2 โดส ประสิทธิภาพป้องกันการติดเชื้อ 57% ป้องกันป่วยรุนแรง/ตาย 88%
-ฉีดวัคซีน 3 โดส ประสิทธิภาพป้องกันการติดเชื้อ 92%

***เดือน ธ.ค.2564**

-ฉีดวัคซีน 2 โดส ประสิทธิภาพป้องกันการติดเชื้อ 50% ป้องกันป่วยรุนแรง/ตาย 79%
-ฉีดวัคซีน 3 โดส ประสิทธิภาพป้องกันการติดเชื้อ 90% ป้องกันป่วยรุนแรง/ตาย 96%



ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.hfocus.org/content/2022/02/24394>



“อนุทิน” ชูจุดสหรัฐเชื่อมั่นประเทศไทย มีความโปร่งใสข้อมูลโควิด พร้อมขอบคุณคนไทยให้ความร่วมมือด้วยดี

Mon, 2022-02-07 12:52 – hfocus team

[Print this page](#)

รองนายนายกรัฐมนตรีว่า การส. ล้มยังไม่ผ่อนคลายนโยบายการ ส่วนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นยังอยู่ในสถานการณ์ควบคุมได้ เมื่อเทียบกับยหนักและเสียชีวิต ขณะนี้อัตราตาย 0.22% เตรียมพร้อมรับมือรับคนยังไม่ติดเชื้อ 1 อาจเปลี่ยนใจควบคุมผู้ติดเชื้อ พร้อมขอบคุณคนไทยให้ความร่วมมือดีมากตลอด บางที่อาจไม่ถูกใจ แต่ก็มาดี เพราะมั่นใจมาตรฐานและประโยชน์

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 7 ก.พ.2565 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงสถานการณ์การติดเชื้อโควิด “โอมิครอน” ที่พบผู้ป่วยรายวันเกินหมื่นราย ว่า โอมิครอน เป็นสายพันธุ์ที่ติดเชื้อง่าย แต่ความรุนแรงไม่มากเท่าสายพันธุ์ที่ผ่านมา ดังนั้น สิ่งจำเป็นที่สุดคือ มารับวัคซีน ปัจจุบันรับได้มากแล้ว และขณะนี้กำลังเริ่มฉีดเข็มบูสเตอร์ จึงขอวิงวอนคนที่ยังไม่ได้ฉีด แต่ถึงเวลาแล้ว ขอให้มารับวัคซีน และขอให้ระมัดระวังตัวเอง เพราะที่ติดเชื้อมาก ส่วนใหญ่ยังมาจากการสังสรรค์ การรวมตัวกันในคนหมู่มาก ขอให้พยายามมากที่สุด หลีกเลี่ยงอยู่ร่วมกันเป็นเวลานาน และหากอยู่ในที่แออัด มีคนจำนวนมากก็ใส่หน้ากากอนามัยสองชั้นได้

อย่างไรก็ตาม คนส่วนใหญ่มีวัคซีนอยู่แล้ว แม้มีจำนวนคนติดเชื้อเพิ่ม แต่คนอาการหนัก คนเสียชีวิตเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ถือว่าน้อยลงเมื่อเทียบกับเดือนธ.ค.ที่ผ่านมา ติดเชื้อ 3-4 พันคนต่อวัน จำนวนผู้ป่วยหนักและเสียชีวิตก็เท่านี้ ในขณะที่วันนี้ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น แต่จำนวนผู้ป่วยหนักและผู้เสียชีวิตยังไม่เปลี่ยนแปลง

00 ยังไม่ผ่อนคลายนโยบายการเพิ่มเติม!

เมื่อถามว่าในการประชุม สคบ. จะมีการการผ่อนคลายนโยบายการเพิ่มหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เท่าที่ทราบยังไม่มี วันนี้เห็นพาดหัวข่าวว่าจะมีการผ่อนคลายนโยบายการ แต่จริงๆไม่ใช่ วันนี้ยังมีการติดเชื้ออยู่ อาจมีการปรับปรุงรูปแบบการรายงาน ซึ่งเป็นรูปแบบการรายงานตามสากล เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและใช้ชีวิตตามสถานการณ์เช่นนี้ได้

00 สถานการณ์โอมิครอนยังคงควบคุมได้ เสียชีวิต 0.22% น้อยกว่าระบาดที่ผ่านมา

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สถานการณ์ขณะนี้ได้มีการติดตามต่อเนื่อง และมีมาตรการต่างๆ ซึ่งยังเป็นสถานการณ์ที่ยังควบคุมได้



ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.hfocus.org/content/2022/02/24394>

เมื่อถามว่าในการประชุม ศบค. จะมีการผ่อนคลายเป็นมาตรการเพิ่มหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เท่าที่ทราบยังไม่มี วันนี้เห็นพาดหัวข่าว ว่าจะมีการผ่อนคลายเป็นจุดเดิม แต่จริงๆไม่ใช่ วันนี้ยังมีการคิดเช็อยู่ อาจมีการปรับปรุงรูปแบบการรายงาน ซึ่งเป็นรูปแบบการรายงานตามสากล เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและใช้ชีวิตตามสถานการณ์เช่นนี้ได้

00 สถานการณ์โอมิครอนยังควบคุมได้ เสียชีวิต 0.22% น้อยกว่าระบาดที่ผ่านมา

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สถานการณ์ขณะนี้ได้มีการติดตามต่อเนื่อง และมีมาตรการต่างๆ ซึ่งยังเป็นสถานการณ์ที่ยังควบคุมได้

เมื่อถามว่าจำนวนผู้ป่วยโควิดที่เสียชีวิตต้องมีจำนวนเท่าไร ถึงถือว่าน่ากังวล นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า จริงๆ เดิมเราเคยมีอัตราการเสียชีวิตตั้งแต่ 2% ขึ้นไป และค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆ ขณะนี้เสียชีวิตต่ำกว่า 1% โดยหากเทียบตัวเลขผู้ป่วยต่อผู้เสียชีวิตขณะนี้มีประมาณ 0.22% ซึ่งเป็นไปตามหลักวิชาการทั้งหมด

"ในเรื่องของวัคซีนป้องกันโควิด พบว่า เข็ม 2 เมื่อฉีดไประยะเวลาหนึ่งภูมิคุ้มกันจะลดลง จึงจำเป็นต้องมีการฉีดเข็ม 3 โดยตั้งเป้าหมายว่า เข็ม 1 และ 2 น่าจะได้ 80% ส่วนเข็ม 3 หากได้ประมาณ 80-90% ของเข็มสองก็จะดีมาก ต้องอยู่ที่ประมาณ 70-80% เช่นเดียวกัน ก็จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดี

นายอนุทิน กล่าวเสริมว่า จำนวนผู้เสียชีวิตที่ได้รับรายงานเข้ามา ได้มีการติดตามสาเหตุพบว่าเกี่ยวข้องกับ การรับวัคซีน กลุ่มเสี่ยงหรือไม่ ซึ่งรับรายงานมากกว่า 80%โดยเฉลี่ยเป็นผู้ไม่ได้รับวัคซีน และเป็นอยู่ในกลุ่ม 608 จึงแสดงให้เห็นว่า หนทางที่จะทำให้ทุกคนปลอดภัยยังมีอยู่ อย่างสถานการณ์ประเทศอื่นๆทั่วโลกจะพบว่าผู้ติดเชื้อมากกว่าประเทศไทย แม้จะเทียบอัตราส่วนประชากรแล้ว ถือว่าไทยยังควบคุมได้ดี เพราะคนไทยให้ความร่วมมือด้วย และเราต้องการความร่วมมือมากกว่านี้ เรื่องวัคซีนจึงสำคัญ จึงขอให้ช่วยกันไปรับวัคซีน ส่วนรัฐก็มีมาตรการต่างๆ

อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้เสียชีวิตไม่ได้เพิ่มขึ้น ผู้ป่วยหนักชัดเจนว่า อัตราคงน้อยกว่าสมัยก่อนมาก อัตราความพร้อมของสถานพยาบาล ยาก็มีเต็ม ที่แม้จะป้องกัน 100% ไม่ได้ แต่เราก็พยายามช่วยให้คนไม่ป่วยหนัก ไม่เสียชีวิต และผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มากกว่า 85% ไม่แสดงอาการหนัก เรามีระบบ HI ด้วยประสิทธิภาพในอดีตเราเตรียม HI แต่แรกเลย ซึ่งเราสามารถไปบอกลูกคาวาน หรือบังคับอะไรได้ แต่ตอนนี้เหลือแต่ฝับ บาร์ คาราโอเกะเท่านั้นที่ยังไม่ให้เปิด เพราะฉะนั้น หากเราสามารถให้ความร่วมมือต่อไป ย่อรวมกลุ่มกันในคนหมู่มากเกินไป ระมัดระวังตัวเองตลอดเวลา ก็น่าจะควบคุมสถานการณ์ได้

00 "อนุทิน" ชูทูตสหรัฐชื่นชมมาตรการไทย โปร่งใส

ทั้งๆที่มีโอมิครอนเหมือนต่างประเทศ นายอนุทิน กล่าวว่า เมื่อสักครู่ทำนทูตอเมริกัน (นายไมเคิล ฮือ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ) พูดชัดเจนว่า สิ่งประเทศไทยทำให้นานาชาติได้เห็นชัดเจนที่สุด และเชื่อมั่นมากที่สุด คือความโปร่งใสในการให้ข้อมูลแก่สาธารณชน โดยเฉพาะในเรื่องโควิด ดังนั้น คำพูดว่า ไม่ตรง ครวงน้อย ครวงไม่พอก็ไม่ใช่ประเด็น เราก็ควรไม่น้อยกว่าประเทศอื่นๆ มาตรการเราเข้มกว่าเขาด้วย ทุกวันนี้ทูตหลายประเทศก็ติดต่อกันว่า ทำไม่เข้มขนาดนี้ ขอให้ผ่อนคลาย บางประเทศบอกถ้าเราเข้มขนาดนี้ เขาก็จะใช้มาตรการเดียวกับเรา เราก็ต้องยืนยันหนทางที่เราเชื่อว่าจะทำให้ความปลอดภัยมากที่สุด

เมื่อถามว่าต้องมีการถอดบทเรียนหรือไม่ สถานการณ์โอมิครอนระบาดทั่วโลก แต่ไทยติดเชื้อมิพุ่งกระชูด นายอนุทิน กล่าวว่า ก็ที่กระชูดแล้วจากป่วย 3 พันรายเป็นหมื่นราย ตอนนี้หมอกก็บ่าแล้วนะ ไม่ใช่ไม่รู้สักอะไร ต้องพูดคำเดียว

00 "อนุทิน" ขอบคุณคนไทยร่วมมือดี แม้บางที่อาจไม่ถูกใจ วัคซีนไม่ตรงตามความต้องการ

"ขอบคุณคนไทยที่ให้ความร่วมมืออย่างดีมากตลอด บางที่อาจไม่ถูกใจท่าน วัคซีนอาจไม่ตรงตามที่ท่านต้องการ แต่ท่านก็มาฉีด เพราะเชื่อมั่นว่า รัฐบาลจัดวัคซีนที่มีประโยชน์ มีมาตรฐานแน่นอนให้กับท่าน ท่านใส่หน้ากากอนามัยไปแทบทุกที่ ถ้าเทียบประเทศเรากับประเทศอื่นไม่มีคนไหนใส่หน้ากากอนามัยได้มากเท่าคนไทย ตอนนี้เหลือแค่ในช่วงที่ถอดหน้ากากอนามัยจะทำอย่างไรให้ระมัดระวังมากที่สุด คอนันส์ และรับวัคซีนแล้วยังก็ปลอดภัย แต่คอนันส์อยู่บ้าน อยู่กับผู้สูงอายุ ต้องระวังให้มาก เพราะเขาอาจไม่แข็งแรงเท่าเรา ครนนี้เป็นอีกกลุ่มที่ทางการแพทย์จะไปเข้มงวดมากเป็นพิเศษ" นายอนุทิน กล่าว

00 วัคซีนมีพอ ไม่ได้ศอกปีหน้า แต่ไว้ใช้หมุนเวียนแต่ละรอบ และไว้สำหรับคนยังไม่ฉีดที่อาจเปลี่ยนใจ

เมื่อถามเรื่องการบริหารวัคซีน นายอนุทิน กล่าวว่า การบริหารจัดการวัคซีนเราทำเต็มนี้ คอนันส์ยังไม่มีการผลิตออกมา ผู้ผลิตวัคซีนก็ยืนยันว่า ขอให้ใช้บูสเตอร์โดส ซึ่งเป็นสูตรที่มีอยู่แล้ว อย่างแอสตรา จะทยอยส่ง 60 ล้านโดส ไฟเซอร์ทยอยอีก 30 ล้านโดส เราไม่ได้ศอกก็เก็บไว้ใช้ปีหน้า เราศอกใช้ให้เพียงพอหมุนเวียนในแต่ละรอบ เพราะยังมีอีกเป็นแสนคนที่ยังไม่ฉีด เข็ม 1 แต่ยังไม่เขาก็จะมาฉีด เพราะเขาอาจเฝ้าสังเกตการณ์อยู่บ้าง ก็คิดและจะเข้ามาฉีด ซึ่งเข็ม 2 ก็ต้องเตรียมไว้ และมาเข็ม 3 และ 4 จึงต้องมั่นใจว่าไม่ขาด และน่าจะบริหารจัดการได้ดีกว่าช่วงแรกๆ ยิ่งเมื่อได้รับความร่วมมือการฉีดเข็ม 1 เข็ม 2 เมื่อไหร่ก็ไม่ต้องกังวลแล้ว และคอนันส์อธิบดีกรมควบคุมโรคก็จะต้องบริหารจัดการในส่วนการฉีดวัคซีนเด็กอายุ 5-11 ปี ซึ่งต้องบริหารจัดการเรื่อง 2 โดสอยู่ ต้องมีการวางคิว บริหารจัดการให้ดี ไม่ใช่ขาด ซึ่งเราเตรียมพร้อมรองรับแล้ว



ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.hfocus.org/content/2022/02/24399>



กรมการแพทย์ ชี้แจงข้อเท็จจริง ข่าวโรงพยาบาลปฏิเสธผู้ป่วยตั้งครรภ์ 9 เดือนติดเชื้อโควิด-19

Mon, 2022-02-07 19:25 – hfocus infographic

[Print this page](#)

กรมการแพทย์ เปิดเผยว่า กรณีที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ว่าผู้ป่วยตั้งครรภ์ติดเชื้อโควิด-19 ใกล้คลอด แต่ไม่มีโรงพยาบาลรับรักษานั้น ขอชี้แจงว่า ข้อเท็จจริงในผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้ป่วยหญิงอายุ 32 ปี ตั้งครรภ์อายุครรภ์ 9 เดือนและมีประวัติเคยผ่าคลอดมาก่อน ได้ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ต่อมาพบบุคคลในครอบครัวติดเชื้อโควิด 19 จึงตรวจ ATK ด้วยตนเองให้ผลบวกและมีอาการเจ็บครรภ์จึงได้ติดต่อไปยังโรงพยาบาลเอกชนที่ตนฝากครรภ์เพื่อเข้ารับการรักษา

ทว่าโรงพยาบาลเอกชนรายดังกล่าวปฏิเสธการทำคลอดผู้ป่วยโควิด-19 จึงทำให้ผู้ป่วยซึ่งมีสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลเลิดสิน ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ติดต่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเลิดสิน ในเบื้องต้นแพทย์ได้ทำการตรวจ RT-PCR เพื่อยืนยันก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและประเมินอาการผู้ป่วยซึ่งพบว่าขณะนั้นผู้ป่วยไม่พบอาการผิดปกติ โรงพยาบาลได้แนะนำให้ผู้ป่วยสังเกตอาการที่บ้านเพื่อผลตรวจ RT-PCR ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไป

ต่อมาในช่วงค่ำของวันเดียวกันผู้ป่วยเริ่มมีอาการเจ็บครรภ์และเริ่มมีอาการคลื่นไส้อาเจียนจึงได้ติดต่อไปยังศูนย์เอราวัณ ทางศูนย์เอราวัณจึงนำส่งโรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลรับผู้ป่วยตอนเวลาเที่ยงคืนประเมินอาการเบื้องต้นพบว่า ผู้ป่วยอาการคงที่ไม่มีมีคลื่นหดรัดตัว ไม่มีน้ำเดิน ระดับออกซิเจนในเลือดปกติ ไม่พบอาการผิดปกติอื่น จึงรับไว้สังเกตอาการ เพื่อวางแผนการรักษาสำหรับการผ่าตัดคลอดต่อไป

ทั้งนี้ ได้มีการวางระบบการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามที่มีการหารือร่วมกันในที่ประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร

สำหรับผู้ป่วยรายนี้ตามระบบแล้วควรจะได้รับดูแลเบื้องต้นจากโรงพยาบาลที่รับฝากครรภ์ก่อน หากเกินศักยภาพของโรงพยาบาลจึงต้องส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ที่แบ่งไว้

กรมการแพทย์ขอความร่วมมือไปยังโรงพยาบาลเอกชน ขอให้ช่วยดำเนินการตามแนวทางระบบที่ได้วางไว้ และขอให้ทุกภาคส่วนรายงานข้อเท็จจริงตามความเป็นจริงเพื่อให้ประชาชนได้รับข่าวสารที่ถูกต้อง โดยไม่ทำให้สังคมตื่นตระหนกเกินควร สุดท้ายนี้กรมการแพทย์ขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการป้องกันโรคโควิด-19 รักษาระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ และให้ความร่วมมือในการฉีดวัคซีน